

Số: 72037 /CT-QLN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

V/v cảnh báo số liệu nợ sai do
nguyên nhân từ phía người nộp
thuế

Kính gửi: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế

Cục Thuế Thành phố Hà Nội xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (Người nộp Thuế) trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Với mục tiêu trở thành cơ quan Thuế hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, là đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế, cũng như thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Trong thời gian qua, công tác kê khai nộp thuế của Người nộp thuế đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức nộp thuế của Người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được nâng lên, góp phần quan trọng cho số nợ thuế giảm qua các năm. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng số liệu nợ thuế của người nộp thuế có sự chênh lệch so với số tiền nợ thuế do cơ quan thuế theo dõi. Việc sai lệch trên do nhiều nguyên nhân khác nhau (do người nộp thuế, ngân hàng, kho bạc, cơ quan thuế, ...) trong đó nguyên nhân từ phía người nộp thuế chiếm tỷ trọng cao (trên 70%), cụ thể: Người nộp thuế khi nộp tiền thuế vào NSNN ghi sai mã số thuế, sai tiểu mục; người nộp thuế kê khai sai nghĩa vụ thuế, kê khai không đầy đủ nội dung trên tờ khai thuế... Cơ quan Thuế và Người nộp thuế mất rất nhiều thời gian trong việc rà soát, đối chiếu xác định số liệu nợ đúng và điều chỉnh tiền chậm nộp do sai sót.

Để khắc phục tình trạng trên, Cục Thuế Thành phố Hà Nội mong muốn Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật. Cục Thuế Thành phố Hà Nội đề nghị người nộp thuế: khi nộp tiền vào NSNN ghi đầy đủ, chính xác các thông tin về mã số thuế, tiền thuế nộp, mục, tiểu mục hiện đang được quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục Ngân sách nhà nước; ngoài ra trường hợp người nộp thuế có phát sinh nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh (thuế GTGT, thuế TNDN của các doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc; thuế GTGT, thuế TNDN của cơ sở sản xuất thủy điện; thuế TNDN của hoạt động kinh doanh bất động sản nộp tại tỉnh khác nhưng quyết toán tại trụ sở chính...) thì kịp thời gửi văn bản thông tin đến cơ quan thuế quản lý trụ sở chính để được hạch toán điều chỉnh. Đồng thời phối hợp với Cơ quan thuế đối chiếu, điều chỉnh các khoản nợ sai, thường xuyên trao đổi kịp thời

các thông tin liên quan tới công tác kê khai, nộp thuế nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ Người nộp thuế.

Với Tuyên ngôn “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới”, Cục thuế Thành phố Hà Nội cam kết luôn lắng nghe, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai nộp thuế, trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế để hỗ trợ, hướng dẫn và đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ kịp thời cho Người nộp thuế.

Mọi vướng mắc phát sinh đề nghị liên hệ với các Phòng/Đội Kiểm tra thuế tại Văn phòng Cục thuế Hà Nội và các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã để được giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đồng chí Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Phòng KKKTT, THDT, TCCB, TTHT, Tin học; KTNB;
- Các Phòng Kiểm tra, QLD, TNCN
- Các Chi cục thuế Quận, Huyện, Thị xã;
- Lưu: VT, QL.N. (52;3)



Mai Sơn